

ที่มา : สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) / กระทรวงการต่างประเทศ

สถานะข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

นำเข้าข้อมูลโดย กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)



## นิวซีแลนด์

### New Zealand



## ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง	ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาใต้ ลักษณะเป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ ๒ เกาะ ได้แก่ เกาะเหนือและเกาะใต้ โดยมีช่องแคบคุกคั่นกลาง และมีเกาะเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไป
พื้นที่	๒๖๘,๘๓๘ ตารางกิโลเมตร (ไทย ๕๑๓,๑๒๐ ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบขนาดใหญ่ติดชายฝั่งทะเล ส่วนกลางของเกาะเหนือเป็นที่ราบสูงมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น เกาะใต้เป็นที่อกเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะและธารน้ำแข็ง
เมืองหลวง	กรุงเวลลิงตัน (Wellington)
ประชากร	๔.๘๔ ล้านคน (มกราคม ๒๕๖๔) ส่วนใหญ่เชื้อสายยุโรปร้อยละ ๗๑.๒ ชนพื้นเมือง (เมารี) ร้อยละ ๑๔.๑ เชื้อสายเอเชีย ร้อยละ ๑๑.๓ และเชื้อสายหมู่เกาะแปซิฟิก ร้อยละ ๗.๖
ภูมิอากาศ	อบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี มี ๔ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ
ภาษาราชการ	อังกฤษ เมารี

ศาสนา	ศาสนาคริสต์ (โปรเตสแตนต์ ร้อยละ ๓๘.๖ โรมันคาทอลิก ร้อยละ ๑๒.๖ นิกายอื่น ๆ ร้อยละ ๒๔.๘) ศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๕.๑ และไม่นับถือศาสนา ร้อยละ ๓๒.๒
วัฒนธรรมและสังคม	นิวซีแลนด์มีวัฒนธรรม ๒ แบบ คือ วัฒนธรรมคนผิวขาวซึ่งคล้ายคลึงกับชาว ยุโรปและอเมริกัน และวัฒนธรรมเผ่าเมารี
ระบอบการปกครอง	ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
ประมุข	สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒
ผู้สำเร็จราชการ	เดม แพทริเซีย ลี เรดดี (The Right Honourable Dame Patricia Lee Reddy GNZM QSQ, Governor- General of New Zealand) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
นายกรัฐมนตรี	นางจาซินดา อาร์เดิร์น (Mrs. Jacinda Ardern) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นสมัยที่ ๒ เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันชาติ	๖ กุมภาพันธ์ (Waitangi Day)
สกุลเงิน	ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) โดย ๑ ดอลลาร์ฯ ประมาณ ๒๑.๘๕ บาท (ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)	๒๑๐.๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี ๒๕๖๒)
GDP per capita	๔๑,๙๘๘.๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี ๒๕๖๒)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ ๒.๕ (ปี ๒๕๖๒)
อัตราเงินเฟ้อ	ร้อยละ ๑.๐ (ปี ๒๕๖๒)
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ	จีน ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เยอรมนี
ตลาดส่งออกที่สำคัญ	จีน ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
สินค้านำเข้าที่สำคัญ	น้ำมันปิโตรเลียม เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ พลาสติก อุปกรณ์การแพทย์ เหล็กและเหล็กกล้า
สินค้าส่งออกที่สำคัญ	ผลิตภัณฑ์เนยและนม เนื้อสัตว์ ไม้ น้ำผึ้ง น้ำมันดิบ เครื่องจักร ผลไม้ ปลา และสัตว์น้ำ ไวน์
อุตสาหกรรม	การแปรรูปอาหาร ไม้ สิ่งทอ เครื่องจักร กระดาษ ปู๋ ซีเมนต์ แผ่นเหล็ก อะลูมิเนียม
ทรัพยากรธรรมชาติ	ถ่านหิน เหล็ก น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ ทอง และหินปูน

### การเมือง การปกครอง

#### การก่อตั้งประเทศ

ชาวพื้นเมืองเมารีเป็นผู้อยู่อาศัยดั้งเดิม โดยนักเดินเรือชาวดัตช์ชื่อ Abel Tasman ล่องเรือเลียบมาทาง ออสเตรเลีย และพบเกาะนิวซีแลนด์เมื่อปี ๑๖๘๕ และตั้งชื่อว่า Nieuw Zeeland หรือ New Zealand ต่อมา กัปตันเจมส์คุก นักสำรวจ ชาวอังกฤษ เดินทางมาถึงในปี ๑๗๖๙ และสำรวจชายฝั่งเกือบทั้งหมด

ในปี ๑๗๘๓ หัวหน้าเผ่าต่าง ๆ ของชาวเมารีลงนามสนธิสัญญาไวทังกิ (Treaty of Waitangi) ยอมรับ การปกครองของสหราชอาณาจักรแลกกับการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ป่าไม้และทรัพยากรของชาวเมารี หลังจากนั้น ชาวยุโรปหลั่งไหลไปตั้งรกรากในนิวซีแลนด์มากขึ้น

## การเมือง

นิวซีแลนด์ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อยู่ในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักร มีสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบทที่ ๒ เป็นประมุข และมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ ที่ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของรัฐบาลนิวซีแลนด์

รัฐธรรมนูญของนิวซีแลนด์เป็นรูปแบบที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่บัญญัติถึงระบบการเมืองการปกครอง แต่จะมีกฎหมายอื่น ๆ หลายฉบับมาประกอบกัน เช่น Constitution ACT 1986 ซึ่งเป็น พ.ร.บ.ที่รวบรวมหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กระจัดกระจายมาบัญญัติไว้ด้วยกัน

## ฝ่ายบริหาร

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นำพรรคเสียงข้างมากและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน ๒๔ คน ทำหน้าที่รายงานและให้คำปรึกษาด้านนโยบายสำคัญแก่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ บุคคลในคณะรัฐมนตรีจะต้องมาจากสมาชิกรัฐสภา การบริหารงานของคณะรัฐมนตรีกระทำผ่านคณะกรรมการ ส่วนกระบวนการกำหนดนโยบายสำคัญภายในนั้น คณะรัฐมนตรีกระทำโดยการหารืออย่างไม่เป็นทางการและมีชั้นความลับ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีฉันทามติ เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันและต้องมีทำที่อื่นเป็นเอกภาพ

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของนิวซีแลนด์คือ นางจาซินดา อาร์เดิร์น หัวหน้าพรรคแรงงาน

## ฝ่ายนิติบัญญัติ

รัฐสภาเป็นระบบสภาเดียวมีสมาชิก จำนวน ๑๒๐ คน โดยมีการเลือกตั้งทั่วไปทุก ๓ ปี (ครั้งล่าสุดเมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐) โดยประชาชนที่มีอายุครบ ๑๘ ปีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และมีการจัดสรรที่นั่งให้ผู้แทนชาวเมารีในรัฐสภาจำนวน ๗ ที่นั่ง ทั้งนี้การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

## ฝ่ายตุลาการ

ศาลที่สำคัญมี ๓ ศาล คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา นอกจากนั้นมีศาลอื่น ๆ อีก อาทิ ศาลคดีเด็กและเยาวชน (พิจารณาคดีเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี) ศาลที่ดินของชาวเมารี เป็นต้น ทุกศาลมีอำนาจตัดสินคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมถึงมีคณะอนุญาโตตุลาการด้วย

## การแบ่งการปกครอง

เมื่อเริ่มตั้งถิ่นฐาน นิวซีแลนด์ได้แบ่งเป็นจังหวัดต่าง ๆ (provinces) แต่ได้ยกเลิกไปในปี พ.ศ. ๒๔๑๙ เพื่อให้มีการจัดการปกครองแบบศูนย์กลาง อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจทำให้นิวซีแลนด์ไม่มีการแบ่งการปกครองในระดับรัฐ จังหวัด หรือเขต นอกจากรัฐบาลท้องถิ่น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๑๙ รัฐบาลท้องถิ่นได้ปกครองภูมิภาคต่าง ๆ ของนิวซีแลนด์ตามโครงสร้างรัฐบาลท้องถิ่นของอังกฤษ โดยมีสภาท้องถิ่นระดับเมือง (borough) และเคาน์ตี (county) ต่อมาสภาท้องถิ่นได้มีการรวมตัวกัน หรือเปลี่ยนอาณาเขตตามข้อตกลงร่วมกัน และมีการสร้างสภาแห่งใหม่

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ รัฐบาลกลางได้จัดระเบียบรัฐบาลท้องถิ่นใหม่ทั้งหมด ให้เป็นแบบ ๒ ระดับ คือ สภาภูมิภาค (regional councils) และสภาดินแดน (territorial authorities) โดยปัจจุบัน นิวซีแลนด์มีสภาภูมิภาค ๑๒ แห่ง เพื่อดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและการขนส่ง และสภาดินแดน ๗๔ แห่ง เพื่อดูแลด้านสาธารณสุข การสร้างถนน การระบายน้ำเสีย การอนุญาต การก่อสร้าง และเรื่องอื่น ๆ ภายในท้องถิ่น

สภาดินแดน แบ่งออกเป็นสภานคร (city council) ๑๖ แห่ง สภาเขต (district council) ๕๗ แห่ง และสภาหมู่เกาะแชทัม (Chatham Islands Council) ๑ แห่ง สภาดินแดนและสภาหมู่เกาะแชทัม ทำหน้าที่เช่นเดียวกับสภาภูมิภาค จึงเรียกว่า unitary authorities เขตของดินแดนไม่จัดเป็นเขตย่อยของเขตของสภาภูมิภาค และบางดินแดนมีการคร่อมเขตของสภาภูมิภาค

## เศรษฐกิจการค้า

นิวซีแลนด์มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด มีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กพึ่งพาการผลิตในภาคการเกษตรและป่าไม้เป็นหลักผลผลิตดังกล่าว มักประสบปัญหาราคาคต่ำในตลาดโลก ทำให้นิวซีแลนด์ต้องปฏิรูปผลผลิตให้มีคุณภาพสูงเพื่อให้แข่งขันได้ มีการส่งเสริมการลงทุน และภาคบริการให้ทันสมัย โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ปรับปรุงนโยบายการเงินและการคลังเพื่อตอบสนองกระแสเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ การเกิดวิกฤติการเงินโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจนิวซีแลนด์เข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงปี ๒๕๕๐- ๒๕๕๓ ทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ต้องลดดอกเบี้ยลง ขณะที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นด้านการเงินทำให้เศรษฐกิจฟื้นภาวะถดถอยในปี ๒๕๕๒

นิวซีแลนด์พยายามขยายตลาดการค้าให้กว้างขวางขึ้น โดยจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับคู่ค้าสำคัญ อาทิ ออสเตรเลีย จีน ฮังการี ไทย สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย และกลุ่มอาเซียน ทำให้นิวซีแลนด์เพิ่มปริมาณการค้าและการส่งออกได้มากขึ้น ทั้งนี้ นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกๆ ที่ให้การสนับสนุนความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) และเป็นประเทศที่สองที่ให้สัตยาบัน ในความตกลง TPP เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

### ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปี ๒๕๖๒)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : ๒๑๐.๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : ร้อยละ ๒.๔๒

รายได้ประชาชาติต่อหัวต่อปี : ๓๘,๙๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ

ทุนสำรองระหว่างประเทศ : ๑๘,๓๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

หนี้ต่างประเทศ : ๘๘,๐๘๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๑.๕

แรงงาน : ๒,๖๕๕ ล้านคน

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ ๔.๙

มูลค่าการส่งออก : ๓๗,๓๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สินค้าส่งออกสำคัญ : ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ เครื่องใช้ในครัว ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลไม้ น้ำมันดิบ ไวน์

มูลค่าการนำเข้า : ๓๘,๗๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สินค้านำเข้าสำคัญ : ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล รถยนต์และชิ้นส่วน เครื่องจักรกลไฟฟ้า สิ่งทอ

คู่ค้าสำคัญ : จีน ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เยอรมนี (ไทยเป็นลำดับที่ ๘)

### นโยบายเศรษฐกิจนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ประกาศ Trade Agenda 2030 – Securing our place in the world เพื่อเป็นแผนการดำเนินงานที่สำคัญใน ๑๐-๑๕ ปีข้างหน้า โดยมีกลไกขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่ แรงจูงใจจากการค้าเสรี (FTA) ให้มีความสำคัญกับการขจัดอุปสรรคทางการค้าที่มีใช้ภาษี (NTBs) และมาตรการที่มีใช้ภาษี (NTMs) มุ่งเน้นการค้า บริการ การลงทุน และการค้าดิจิทัล และสนับสนุนการค้าเสรีของภาคธุรกิจนิวซีแลนด์ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ หลักการสำคัญของ Trade For All Agenda ประกอบด้วย การให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าที่ยั่งยืน การสนับสนุน International rule based system การสนับสนุนการเจรจาการค้าพหุภาคีเป็นอันดับแรกก่อนเปิดการเจรจาการค้าแบบหลายฝ่าย การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอื่นผ่านการเจรจาการค้าระดับภูมิภาคและ FTA และการสนับสนุนนโยบายการค้าที่ช่วยลดปัญหาระดับโลก เช่น สิ่งแวดล้อม สิทธิแรงงาน การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของ SMEs

รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศแผนการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑.๒ หมื่นล้านเหรียญนิวซีแลนด์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในอีก ๔ ปีข้างหน้า (๒๕๖๓-๒๕๖๖) รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ (เนื่องจาก The New Zealand Treasury คาดการณ์ว่า ในอีก ๒ ปีข้างหน้าเศรษฐกิจนิวซีแลนด์จะมีอัตราการเติบโตช้า ซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว) และตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของคนในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยงบประมาณส่วนใหญ่ (ประมาณ ๖.๘ พันล้านเหรียญนิวซีแลนด์) จะถูกจัดสรรในการสร้าง/พัฒนาถนนและระบบขนส่งมวลชน Heavy Rail เป็นหลัก นอกจากนี้งบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้การสร้างโรงพยาบาล พัฒนาโรงเรียนรัฐ ส่งเสริมศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสการลงทุนในประเทศ และการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonisation) เป็นต้น ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ผลการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะทำให้ขนาดเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ขยายตัว ๑ หมื่นล้านเหรียญนิวซีแลนด์ภายในปี ๒๕๖๗ (จากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น)

รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำจาก ๑๗.๗๐ เหรียญนิวซีแลนด์ต่อชั่วโมง เป็น ๑๘.๙๐ เหรียญนิวซีแลนด์ต่อชั่วโมง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของคนนิวซีแลนด์ โดยจะมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นอกจากนี้ รัฐบาลมีแผนการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น ๒๐ เหรียญนิวซีแลนด์ต่อชั่วโมงภายในปี ๒๕๖๔ ด้วย

### **การจัดทำความตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรี (FTA)**

นิวซีแลนด์บรรลุการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : TPP) ร่วมกับประเทศสมาชิกทั้ง ๑๒ ประเทศ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ โดยภายหลังการลงนาม แต่ละประเทศจะสามารถเริ่มดำเนินการกระบวนการภายในเพื่อให้สัตยาบันความตกลงฯ ภายในระยะเวลา ๒ ปี ซึ่งธนาคารโลกได้ประเมินผลทางเศรษฐกิจต่อนิวซีแลนด์ เมื่อความตกลงฯ มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ว่า ในปี ๒๕๖๘ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจะเพิ่มขึ้นกว่า ๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก ๔.๑ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร อันได้แก่ กิวี เนื้อแกะ และเนื้อวัว รวมถึงอุตสาหกรรมไวน์จะได้รับประโยชน์ ในขณะที่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญของประเทศอาจไม่ได้รับผลประโยชน์นัก อย่างไรก็ตาม นิวซีแลนด์ยังสามารถรักษาบทบาทในการเป็นหน่วยงานในการจัดหาและอุดหนุนค่ายารักษาโรคสำหรับชาวนิวซีแลนด์และปกป้องสินค้า

### **นโยบายต่างประเทศของนิวซีแลนด์**

รัฐบาลนิวซีแลนด์มุ่งดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างอิสระจากประตมหานานาชาติ โดยนิวซีแลนด์พยายามมีบทบาทนำในภูมิภาคแปซิฟิกใต้มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม นิวซีแลนด์มีความพยายามที่จะเพิ่มบทบาทในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมากขึ้น โดยประเด็นที่นิวซีแลนด์ให้ความสำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและความปลอดภัย และการส่งเสริมการค้าเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค โดยนิวซีแลนด์พยายามส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะพหุภาคี ซึ่งดำเนินการตามหลักและกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศต่างๆ

-----

## ความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาไทย-นิวซีแลนด์

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภานิวซีแลนด์อยู่ในระดับปกติ รัฐสภาไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – นิวซีแลนด์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยรัฐสภาของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน ดังนี้

### ฝ่ายไทย

- มีนาคม ๒๕๓๗ - นายถวิล ไพรสมนต์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง และคณะ รวม ๑๘ คน เดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์
- ๑๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ - นายกรีช กงเพชร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และคณะ รวม ๙ คน เดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์
- ๑๒-๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ - นายสุชน ชาลีเครือ ประธานวุฒิสภา และคณะ รวม ๑๗ คน เดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์
- ๒๔ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ - นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

### ฝ่ายนิวซีแลนด์

- ๒๓-๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ - นายโจนาธาน ฮันท์ (H.E. Mr. Jonathan Hunt) ประธานสภาผู้แทนราษฎร นิวซีแลนด์ และคณะ รวม ๑๑ คน เดินทางเยือนประเทศไทย
- ๒๙ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ - นายเดวิด คาร์เตอร์ (The Right Honorable David Carter) ประธานสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์และคณะฯ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทย และได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน
- ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ - เซอร์ จิม แมคเคลย์ (Sir Jim McLay) อดีตรองนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ โดยมีร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ให้การรับรอง

นอกจากนี้ รัฐสภาไทยและรัฐสภานิวซีแลนด์ยังมีความสัมพันธ์ในระดับพหุภาคีในรูปการเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union-IPU) ร่วมกัน การพบปะของสมาชิกรัฐสภาทั้งสองประเทศจะกระทำในโอกาสที่คณะผู้แทนรัฐสภาของทั้งสองประเทศเดินทางเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กรดังกล่าว การเดินทางไปร่วมประชุมที่สำคัญต่าง ๆ มีดังนี้

### ฝ่ายไทย

- ๑๘ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ - พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ สมาชิกรัฐสภา นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย รวม ๑๓ คน เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๖ ณ นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

### ฝ่ายนิวซีแลนด์

๒๗ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๕๓

- นาย Pete Hodgson สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์ หัวหน้าคณะ และคณะ รวม ๔ คน เดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพ-รัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๒ และการประชุมอื่น ๆ ณ กรุงเทพมหานคร

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

- นายวินสตัน ปีเตอร์ส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศนิวซีแลนด์ เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศ อาเซียน-นิวซีแลนด์ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒ และได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

-----



## รัฐสภานิวซีแลนด์

ชื่อของสภา

สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives)

ระบบสภา

สภาเดี่ยว (Unicameral)

จำนวนสมาชิกตามรัฐธรรมนูญ

๑๒๐ คน

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

๑๒๐ คน เป็นชาย ๖๒ คน หญิง ๕๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๓)

ระบบการเลือกตั้ง

เป็นการเลือกตั้งแบบผสม ดังนี้

- สมาชิกจำนวน ๖๓ คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน ๖๓ เขต เขตละ ๑ คน
- สมาชิกจำนวน ๕๐ คน มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนในระบบบัญชีรายชื่อ โดยใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ละพรรคจะได้รับการจัดสรรที่นั่ง โดยคำนวณจากคะแนนของพรรคที่ได้รับ ทั้งนี้ พรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของคะแนนเสียงทั้งหมดหรือได้รับเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตอย่างน้อย ๑ เขตเลือกตั้ง
- สมาชิกจำนวน ๗ คน มาจากเขตเลือกตั้งของชาวเมารี จำนวน ๗ เขต เขตละ ๑ คน

อายุของสภา

๓ ปี

การเลือกตั้งครั้งล่าสุด

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

H.E. Mr. Trevor Mallard

(ได้รับเลือกตั้งสมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Mr. David Wilson (ตั้งแต่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด

พรรคการเมือง	บัญชีรายชื่อ	แบบแบ่งเขต	รวม
๑. National Party	๑๐	๒๓	๓๓
๒. Labour Party	๑๙	๔๖	๖๕
๓. Green Party	๙	๑	๑๐
๔. Maori Party	๑	๑	๒
๕. ACT New Zealand	๙	๑	๑๐
รวม			๑๒๐

**หมายเหตุ :** ในระบบเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ จะจัดสรรที่นั่งให้กับผู้สมัครแบบแบ่งเขตเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงจัดสรรที่นั่งให้กับพรรคการเมืองในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ หากพรรคใดได้รับเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตมากกว่าจำนวนที่นั่งที่จัดสรรให้จากคะแนนของพรรค จะเรียกว่า ที่นั่งส่วนที่เกิน (Overhang seat)